

คณะกรรมการ-ศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอน ป.บัณฑิตใหม่ 10 สถาบัน

■ นำเสนอเมื่อ 26 พ.ย. 2556

คุรุสภาเผยมีคณะครู/ศึกษาฯ เสนอตัวขอเปิดสอน ป.บัณฑิตแล้วกว่า 10 สถาบันระดมมีทั้งเปิดใน-นอกที่ตั้ง “ไพฑูริย์” ซึ่งเป้าหมายเน้นเปิดในที่ตั้งและเริ่มสอนปี 57 ย้ำมั่นใจ ป.บัณฑิตรอบนี้ไม่มีปัญหาซื้อขายแบบที่ผ่านมา เพราะสอนแต่ละคนเป็นครูที่ไม่มีตัวครู และวางมาตรการติดตามเข้มงวด

นายไพฑูริย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิตใหม่อีกครั้ง และได้อนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปวางหลักเกณฑ์และแบบประเมินการติดตามหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ขณะเดียวกันก่อนหน้าคุรุสภาได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ต่างๆ ให้รับทราบ และขอให้คณะครู/ศึกษาฯ ที่สนใจจะเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต ก็ให้ทำโครงการเสนอมาเพื่อให้อธิบดีคุรุสภาพิจารณารับรอง เบื้องต้นทราบว่า มีคณะครู/ศึกษาฯ สนใจและส่งโครงการมาแล้วกว่า 10 สถาบันและคาดว่าจะยังมีส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

“การพิจารณาโครงการที่เสนอนั้น คุรุสภาจะดูความความจำเป็น ความพร้อมของคณะ และหลักสูตรที่จะเปิดสอน รวมทั้งจำนวนอาจารย์ผู้สอน โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหากโครงการใดได้รับการรับรองคุรุสภาก็ได้วางแนวทางที่จะติดตามและประเมินผลอย่างเข้มงวด เพราะจุดประสงค์ของการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต ครั้งนี้เปิดโอกาสให้เฉพาะคนที่เป็นครูจ้างสอน หรือครูอัตราจ้างที่ปัจจุบันยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้พัฒนาตัวเอง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ ทุกรายก็ตาม ขณะนี้โครงการที่เสนอเข้ามา มีทั้งเปิดสอนในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง แต่เป้าหมายของคุรุสภาจะเน้นการสอนในที่เป็นหลัก แต่เราก็จะพิจารณาทุกโครงการและจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันเปิดสอนในปีการศึกษา 2557” ประธานคุรุสภา กล่าว

นายไพฑูริย์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีข้อกังวลว่าจะเกิดปัญหาการซื้อขาย ป.บัณฑิต เช่นที่ผ่านมานั้น คุรุสภาก็ตระหนักในปัญหาดังกล่าวนี้นี้ จึงได้เข้มงวดในตั้งแต่การพิจารณาโครงการที่เสนอเข้ามาซึ่งหากเห็นว่าโครงการใดไม่มีความพร้อมก็จะไม่ให้การรับรองแน่นอน เพราะต้องการให้ผู้เรียนจบออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา อีกทั้งตนค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาในเช่นที่ผ่านมา เพราะการเปิดสอน ป.บัณฑิตรอบนี้จะเน้นเฉพาะคนที่เป็นครูอยู่แล้วแต่แตกต่างจากครั้งก่อนที่เปิดรับผู้ที่จบวุฒิการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากครู/ศึกษาฯ แต่ต้องการเป็นครูมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ